



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับประจำวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หน้า 5 มูลค่าข่าว 122,921 -

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘ของขวัญจากพ่อ’จากพระราชดำริฯ สู่‘บอร์ดเกม’เพื่อการเรียนรู้



ณัฏฐ์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า การประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ ‘ของขวัญจากพ่อ’ ครั้งนี้ เป็นความตั้งใจที่จะน้อมนำโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานให้แก่ชาวไทย มาถ่ายทอดและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพ เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพในการแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการนำเครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันจากกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ มานำเสนอองค์ความรู้ที่เปรียบเสมือนของขวัญที่พระองค์ท่านพระราชทานให้คนไทยในรูปแบบของบอร์ดเกม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความสนุก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิชัยพัฒนาให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการถึง 205 ทีม โดยได้คัดเลือกทีมที่มีแนวคิดโดดเด่นและสอดคล้องกับแนวพระราชดำริจำนวน 10 ทีม มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และมีการจัดกิจกรรม Play Test & Work shop ทดสอบเกมกับกลุ่มผู้เล่นตัวอย่างและคณะกรรมการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงานของตนเอง

สำหรับผลงานของทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 4 ทีม ล้วนมีเนื้อหาที่น่าสนใจ โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ ทีมสายฟ้า กับผลงานเกม สายฝน ที่คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท ด้วยการนำความรู้ด้านวิธีการทำฝนหลวงมาถ่ายทอดในรูปแบบของบอร์ดเกมได้อย่างน่าสนใจ ทั้งรูปแบบของการเล่น การให้ความรู้ความเข้าใจของกระบวนการ

ทำฝนหลวง และการออกแบบดีไซน์ ที่เหมาะสมแก่การเป็นสื่อการเรียนรู้ ตามกฎ และกติกาที่กำหนด

นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่น่าสนใจจากทีม Broccoli Lab นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่พาเกม Parcel คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท โดยเน้นการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอื่นๆ เข้าไปในตัวเกมอีกด้วย และทีมสามอ้อ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่นำเสนอเกม A Field Day ที่นำเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสานกับระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายเหมาะกับเด็กๆ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รวมทั้งทีม Farm No. 9 ที่สามารถนำเกม Farm No. 9 คว้ารางวัลชมเชยไปได้ ด้วยการดีไซน์ที่มีความน่ารักสดใส จูงใจให้เรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานได้อย่างสนุกสนาน

อย่างไรก็ตาม ผลงานของทั้ง 4 ทีม จะได้รับการผลิตเป็น Box Set ส่งต่อไปยังโรงเรียนต่างๆ สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน และส่งต่อความรู้ที่ได้จากโครงการพระราชดำริหลายๆ โครงการ อันเป็นของขวัญจากพ่อให้กับคนรุ่นใหม่ และจะเปิดให้ดาวน์โหลดเกมทั้ง 4 เกมนี้ได้ที่ [www.garena.co.th/giftsfromdad](http://www.garena.co.th/giftsfromdad) โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ ความรู้ พร้อมกับจุดประกายความสนใจของคนรุ่นใหม่บนโลกออนไลน์